

- Khả năng của gia đình có thể đóng góp vào chi phí phẫu thuật/điều trị: 10 triệu đồng....
(Thanh toán trực tiếp cho bệnh viện)

- Bảo hiểm (có hiệu lực đến thời điểm hiện tại)

+ BHYT học sinh	1 năm	2 năm	3 năm
+ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi	CÓ	không	

- Nêu rõ hoàn cảnh gia đình (viết chi tiết gia cảnh):

Gia đình tôi hiện đang sống tại xã Fatch - Huyện Núi - Đăk Lăk, đến nhà tại ngôi nhà của anh và tôi. Nhà có hơn 4 sào trồng cà phê và tiêu, mảnh đất này tôi đã vay ngân hàng để mua vào năm 2017. Do mùa màng giảm, lệnh cấm cho cày tiêu chết hết, cái nhà chỉ trồng chè vấp mấy trăm cây cà phê, mỗi năm thu hoạch được hơn 1 tỉ, nhưng tương đương hơn 30 triệu, tiêu chết chi phí còn lại khoảng 10 triệu. Tiêu chết tôi có thu tổng chuối và chăn nuôi thêm, ngoài ra tôi còn đi làm thuê, có ai kêu gì làm nấy, ngày công dao động từ 150-200 ngàn, những việc rất ít. Và tôi ở nhà trồng, con nhỏ và phụ ít việc nhà. Gia đình rất suy sụp khi con trai tôi mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí quá lớn. Vì vậy tôi rất hi vọng tổ chức các nhà hảo tâm hỗ trợ và giúp đỡ con tôi có cơ hội sống. Gia đình tôi vô cùng biết ơn và không bao giờ quên ân huệ này.

- Phần kể về tình hình bệnh nhân (kể chi tiết):

(Phát hiện bệnh khi nào, cách điều trị, khám ở bệnh viện nào, mấy lần.v.vv..)

Cháu Bảo được sinh ra khỏe mạnh, chỉ có dấu hiệu hơi sơ, chậm lớn, hơn 2 tuổi chỉ nặng 8,5 kg. Hơn 1 tuổi thấy phần xương ngực cháu nhỏ ra, những chỉ nghi cháu suy dinh dưỡng khoảng tháng 01/2022, cháu hay mệt, tim đập mạnh và thở mệt. Tôi cho cháu nhập tại BV nhi đồng 1 và có kết quả lại tim bẩm sinh, vì không an tâm tôi cho cháu khám tại Viện tim và nhận kết quả tương tự. Sau hội chẩn lần 1, vì phổi của cháu lại xơ cứng nên phải làm xét nghiệm cao cấp tại khoa thực nghiệm. Sau hội chẩn lần 2 cháu được chẩn đoán thẳng liền thắt, tăng áp phổi, nếu để qua 6 tháng là không còn cơ hội mổ, bác sĩ chỉ định gia đình cấp cấp mổ gấp. Tuy nhiên chi phí 102 triệu đồng trừ 30% bảo hiểm vẫn chưa đủ là quá lớn với gia đình chúng tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin và hình ảnh thực tế, tôi cung cấp là hoàn toàn chính xác và đúng sự thật.

Tôi đồng ý để Quỹ Hiếu về trái tim được quyền sử dụng (dưới bất kỳ hình thức nào) đối với hình ảnh của bệnh nhi (là con, cháu, người thân của chúng tôi, người mà chúng tôi được quyền đại diện) vào mục đích phục vụ các hoạt động truyền thông và các hoạt động khác của Quỹ; cũng như được quyền gửi/chia sẻ cho các đối tác của Quỹ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Xác nhận của chính quyền địa phương
(Nêu ý kiến, ký tên và đóng dấu)

phụ lục ngày 28/4/2022
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Lý Thành

Ngày 28...tháng 04...năm 2022
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


Dinh Kim Hieu